



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
18 พฤศจิกายน 2562



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รมช. ตรวจเยี่ยม รพ.มะเร็งสุราษฎร์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ thaigov, สยามรัฐออนไลน์, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ตรวจเยี่ยมรพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี พร้อมเปิดเครื่องฉายรังสีแปรความเข้มชั้นเชิงปริมาตรพร้อมระบบนำวิถี และกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องฉายรังสี VMAT สามารถตรวจสอบนำร่องก่อนการรักษา ทำให้การฉายรังสีมีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น รองรับผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและไม่ต้องเดินทางไปรักษานอกเขต โดยเครื่องฉายรังสีได้ทั้งแบบ 2 มิติ 3 มิติ และแปรความเข้มเชิงปริมาตร ช่วยลดระยะเวลาในการฉายรังสี ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการขยับตัวของผู้ป่วย ทำให้ฉายรังสีได้แม่นยำ ลดความรุนแรงของผลข้างเคียงจากการรักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย</p>	-
<p>โรคเบาหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่า สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปี 2562 มีประเด็นการรณรงค์ คือ "The Family and Diabetes" หรือเบาหวานกับครอบครัว สร. จึงได้จัดกิจกรรมในหน่วยงานต่างๆ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ดูแล</p> <p>นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดแต่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีแป้งสูงในปริมาณมาก หลีกเลี่ยงของหวาน ชา กาแฟ น้ำอัดลม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ใช้น้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด ตรวจและบันทึกระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ ปรึกษาตามคำสั่งแพทย์</p>	-
<p>สารเคมีอันตรายทางการเกษตร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่า วันที่ 21 พ.ย.นี้ได้เชิญ 3 สมาคมผู้ส่งออกและนำเข้า 3 สารเคมี มาประชุมเพื่อหารือมาตรการรับคืนสารเคมีจากประชาชน เกษตรกร รวมทั้งการส่งกลับไปประเทศต้นทาง โดยหลังจากมีมติแบน 3 สาร พบว่าหลายจังหวัดขอคืนที่ผลักดันเรื่องนี้ เพราะเกษตรกรทราบว่า มีอันตราย บางพื้นที่พบสารพิษในเลือดของคนในชุมชน เช่น จ.เชียงราย จากการตรวจเลือดเด็กนักเรียน 130 คน พบมีสารตกค้างถึง 95 คน</p>	-
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.จรัสรัตน์ บวรวัฒนวงศ์ แพทย์รพ.ชลบุรี ในฐานะประธานอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงข่าวกัญชารักษาโรคเอดส์ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่นำสารสกัดกัญชามาทดแทนยาต้านไวรัสเอดส์ได้ ปัจจุบันยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตเช่นคนปกติ จึงมีการพัฒนายาต้านไวรัสให้กินง่ายขึ้น ข้อแทรกซ้อนน้อยลง และราคาถูกลง ซึ่งขณะนี้สปสช.จัดเป็นโครงการเอดส์แห่งชาติ สิ่งที่แพทย์กังวลคือ หลังหยุดยาต้านไวรัสเพียง 2 สัปดาห์ ไวรัสในร่างกายจะเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการดื้อยาและป่วยเป็นโรคเอดส์เพิ่มขึ้นในที่สุด และการใช้สารสกัดกัญชาร่วมกับยาด้านยังเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาทำให้ระดับกัญชาสูงขึ้นเป็นอันตรายกับร่างกาย และอาจลดระดับยาต้านไวรัสบางตัวทำให้ผลการรักษาลดลงจนเกิดการดื้อยาในที่สุด</p>	-
<p>กองทุนบัตรทอง 2563</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นางดวงตา ตันโช ประธานอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนบัตรทอง กล่าวว่า บขท. ที่คาดว่าจะได้รับในปี 2563 เพิ่มขึ้น 8,781 ล้านบาท โดยงบเหมาจ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นเป็น 3,600 บาทต่อประชากร โดยเพิ่มบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค อาทิ นำร่องยา PrEP การตรวจคัดกรองยีน HLA เพื่อป้องกันอาการแพ้อย่าง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเด็นข่าว</p> <p>รุนแรง การคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์อายุมากกว่า 35 ปี วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วงในเด็กเล็ก และค่าชดเชยวัคซีน MMR เพื่อแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในการนำร่องล้างไตผ่านเครื่องอัตโนมัติ เพิ่มยาบัญชีจ.(2) สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระดับรุนแรงน้อยถึงปานกลาง นำร่องรับยาที่ร้านยา นำร่องการดูแลโรคหายาก ส่วนบริการฟื้นฟูที่เพิ่มขึ้นคือ บริการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ ปรับเพิ่มรายการจ่ายค่าอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูโดยอบจ.</p> <p>นพ.การุณย์ คุณศิริานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สิ่งเปลี่ยนแปลงจากปี 2562 ในบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป เช่น รวมบริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี Fit Test ส่วนบริการผู้ป่วยในทั่วไป เช่น ปรับอัตราจ่ายเบื้องต้นเป็น 8,250 บาทต่อค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ พร้อมเพิ่มบริการผ่าตัดวันเดียวกลับเป็น 24 รายการ และเพิ่มบริการผ่าตัดแผลเล็กใน 3 โรค และในปี 2564 อาจมีการปรับปรุงระบบ DRGs</p>	
<p>ค่าบริการทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการคลังภายใน เปิดเผยว่า อยู่ระหว่างการนำราคาค่าบริการ รพ.เอกชน 200 รายการขึ้นเว็บไซต์กรมฯ และจัดทำเป็นคิวอาร์โค้ดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบ คาดว่าจะประกาศขึ้นเว็บไซต์ได้ในต้นปี 2563 ส่วนการศึกษาเพื่อพิจารณาแนวทางในการกำหนดส่วนต่างของต้นทุนและราคาขาย ในเร็ว ๆ นี้ จะได้อัปเดตเช่นกัน</p>	-
<p>รับมอบอาคารสหไทยรังสีรักษา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เว็บไซต์บางเมือง, มติชนออนไลน์, ไทยรัฐออนไลน์, เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์ Thaigov</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุกษม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประธานรับมอบอาคารสหไทยรังสีรักษา รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ซึ่งสมทบทุนการก่อสร้างโดย นายจิมมี่ ขวาลา นักธุรกิจค้าผ้าและห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช และกล่าวว่า รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชรับการสนับสนุนเครื่องฉายแสงและเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เมื่อปีงบประมาณ 2561 และได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคในการก่อสร้างอาคารรังสีรักษา วงเงิน 40 ล้านบาท จากเจ้าของห้างสหไทยสรรพสินค้านครศรีธรรมราช 30 ล้านบาท และนายจิมมี่ ขวาลา 10 ล้านบาท นอกจากนี้ นายจิมมี่ยังได้บริจาคเครื่องสวนหัวใจและหลอดเลือด เครื่องที่ 2 ให้กับ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช มูลค่า 25 ล้านบาท</p>	-
<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, เว็บไซต์ไทยพีบีเอส, เว็บไซต์ Workpointnews, เว็บไซต์Bluechip</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ วันที่ 17-23 พ.ย. 2562 ระบุว่า โรคอุจจาระร่วงมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากฤดูหนาวเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสสามารถเจริญเติบโตและทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดี คาดว่าจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส แนะนำเลือกรับประทานอาหารและน้ำที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีการปรุงหรือผลิตที่ได้มาตรฐาน ก่อนรับประทานควรล้างมือทุกครั้ง ไม่ควรใช้ภาชนะหรือแก้วร่วมกับผู้อื่น หากมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ควรดื่มสารละลายเกลือแร่ หากอาการยังไม่ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์</p>	-
<p>บุรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>-เสนอว่า นายมาริช ภิรมย์วัฒน์ ตัวแทนกลุ่มลาชาตควินยาสูบ และเพจ "บุรีไฟฟ้าคืออะไร" เปิดเผยว่า เหตุผลที่บุรีไฟฟ้าควรเป็นสินค้าที่ได้รับการควบคุม เนื่องจากผลการวิจัยของต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย อเมริกา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศอังกฤษ และก.สาธารณสุขนิวซีแลนด์ ยืนยันว่านิโคตินทำให้เสพติดแต่ไม่ใช่สาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรง และบุรีไฟฟ้ามีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ยวน การควบคุมอย่างถูกกฎหมายจะช่วยจำกัดการเข้าถึงของเยาวชน อยากเรียกร้องให้ก.พาณิชย์ คณะทำงานเรื่องบุรีไฟฟ้าและสังคมช่วยกันจับตาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับก.พาณิชย์ และก.สาธารณสุข เพื่อนำมาใช้พิจารณา กำหนดมาตรการควบคุมบุรีไฟฟ้าที่ถูกต้อง โปร่งใสและมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน</p>	-
<p>เครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นายชววิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ กล่าวถึงกรณีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกำลังผลักดันให้รัฐบาลยกเลิกควบคุมเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขยายเวลาปิดผับ ว่า เป็นความพยายาม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ของฝ่ายธุรกิจการท่องเที่ยวที่กระตุ้นการท่องเที่ยวโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่มากกว่า</p> <p>ด้านนายคารม ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา คัดค้านมาตรการที่หอการค้าฯ เสนอ และเร็วๆ นี้จะขอเข้าพบ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เพื่อเสนอข้อมูลผลกระทบที่รอบด้าน</p>	
<p>อุบัติเหตุทางถนน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ วันสุข, คมชัดลึก, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการกองทุน สสส. เปิดกิจกรรมเดินวิ่งหยุดชิง...มาวิ่งกันเถาะ เนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และกล่าวว่า ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 20,169 คน หรือ 29.9 คนต่อแสนประชากร ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มีในหัวใจทุกคน นอกจากนั้น อยากให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายหรือการเสริมสุขภาพ เพราะจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของประเทศ</p> <p>-นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงนายกฯ และประธานสภาผู้แทนฯ เพื่อเสนอให้พิจารณาแก้ไขบทลงโทษผู้ดื่มแล้วขับจนคนตาย จากจำคุก 3-10 ปี เป็น 12-15 ปี ซึ่งแม้ผู้ก่อเหตุจะรับสารภาพและได้ลดโทษกึ่งหนึ่งก็ยังคงถูกจำคุกอย่างน้อย 5 ปี ทำให้ไม่สามารถรอลงอาญาได้</p>	-
<p>โรคหน้าหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ ตีอนให้ระมัดระวัง 6 โรคหน้าหนาว ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด อูจจาระร่วง และสுகไส ขอแนะนำดูแลร่างกายให้อบอุ่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารครบ 5 หมู่ รักษาความสะอาด ไม่ดื่มแอลกอฮอล์</p>	-
<p>ชื่นชมแพทย์ รพ.นครปฐม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mthai, เฟซบุ๊ก May Rawadee, เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์มีการส่งต่อเรื่องของ นพ.ประสพชัย คงศักดิ์ไพศาล ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยรพ. นครปฐม ได้สละเวลาตอบข้อความผู้ป่วยแม้จะดึกมากแล้ว แต่ยังส่งข้อความกลับมาเพื่อนัดหมายคนไข้เข้าปรึกษา</p>	-
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM2.5 ช่วง 05.00-07.00 น. วัดได้ 29-59 มคก./ลบ.ม. เฉลี่ย 41 มคก./ลบ.ม. พื้นที่ที่ค่า PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 เขต คือ บางคอแหลม ภาษีเจริญและบางพลัด</p>	-
<p>โรคหัดในขามัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก</p> <p>-เสนอข่าว รัฐบาลขามัวประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เนื่องจากการระบาดของโรคหัดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ต.ค. มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และมีผู้ป่วยสงสัย 716 คน ได้มีคำสั่งปิดโรงเรียนทั้งหมดและควบคุมการชุมนุมในที่สาธารณะ</p>	-